



แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ข้อท้วงติงกรณีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีหนังสือเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแถลงต่อสื่อมวลชน เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อกรณีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลเสียจากการบังคับใช้พระราชกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่เป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติและเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย และผลกระทบต่ออันไม่พึงประสงค์จากการบังคับใช้พระราชกำหนด เป็นต้นว่า หลักการนิติธรรม หลักการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยองค์กรตุลาการ ตลอดจนเป็นแรงกระตุ้นให้สถานการณ์อาจจะขยายวงและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยความห่วงใยมาโดยตลอด และตระหนักดีว่า รัฐบาลนี้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ “คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ” (คมช.) กำลังต้องเผชิญกับการต่อต้านและการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ทั้งด้วยความสุจริตใจและด้วยเจตนาชั่วร้ายให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

ข้อห่วงใยนอกเหนือยิ่งไปกว่านั้นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็คือ สถานการณ์เลวร้ายดังกล่าวนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลรู้สึกจำเป็นต้องขยายพื้นที่การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก อย่างเช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์ก่อความปั่นป่วนวุ่นวายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับมานับตั้งแต่เหตุการณ์คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา

ต่อแนวทางการขยายพื้นที่บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้นำมาพิจารณาใคร่ครวญอย่างหนักด้วยความเห็นใจรัฐบาลที่จะต้องแบกรับภาระจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งจัดการให้ประเทศชาติได้เข้าสู่ปกติสุขโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูปการเมืองและจัดทำรัฐธรรมนูญได้เป็นไปโดยราบรื่น แต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นชัดเจนว่า มาตรการที่วางนี้เร่งแต่จะผลักไสเบียดช่องทางให้พฤติกรรมชั่วร้ายทำลายรัฐบาลหนักมือขึ้นและขยายวงไปอีก ยังผลให้การดำเนินงานของรัฐบาลต้องหยุดชะงัก และเบี่ยงเบนออกไปจากภารกิจจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยรีบด่วน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องยืนยันถึงผลเสียจากการขยายพื้นที่บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ก็ด้วยความคาดหวังที่จะได้เห็นรัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ในแนวทางสร้างสรรค์ต่ออนาคตของบ้านเมือง และประสบความสำเร็จเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เข้าสู่วิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยทั้งในรูปแบบ และเนื้อหาสาระได้ในที่สุด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐